

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 [ปีที่ 73]
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1
เลขที่ 97, 99 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต	กรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายนะเฟิงพาแสง กฤษณามระ	กรรมการอิสระ
7. นายชาญชัย มุสิกนิศากร	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน	กรรมการ
11. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นางสาววิไลรัตน์ ติววงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 36 ราย รวมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,469,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

เนื่องด้วย พลอากาศเอก สติดยพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ และพันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม รองประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มีใจความว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม

นางสาวสร้อยทอง ช่อสำเจียก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมเลือก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นประธานการประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 [ปีที่ 72] เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 [ปีที่ 72] เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีจำนวน 2 หน้า ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ต่อที่ประชุม นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 4,626.1 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2560 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2561 เดบิตร้อยละ 6.0 สาเหตุหลักที่บริษัทฯ เดบิตน้อยกว่าอุตสาหกรรมประกันภัย ได้แก่

1. อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นสัดส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีการปรับลดลงค่อนข้างมาก

2. มีการปรับลดสัดส่วนงานประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มธุรกิจที่ขาดทุน รวมถึงงานประกันภัยประเภทอื่น ๆ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อเท่ากับ 2,793.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อรวมรายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยเท่ากับ 154.0 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่นบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี 319.9 ล้านบาท เมื่อหักภาษีแล้วมีกำไรสุทธิ 257.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.15 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 11,222.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.0 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 8,355.8 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2560

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 2,866.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 108.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0

จึงขอเสนอเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 58 และ 63 - 67 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบของ QR Code

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ เสนอว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 257,317,182 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.15 บาท คณะกรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติแต่งตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป และขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งและอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกได้"

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่นี่ มีจำนวน 5 คน ได้แก่

- [1] นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
- [2] นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
- [3] นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- [4] นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
- [5] นายชาญชัย มลิกนิศากร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียง กรรมการทั้ง 5 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการกลับในอีกวาระ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่านายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ไม่ขอรับการพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวสร้อยทอง ซ่อลำเจียก ผู้แทนผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่ขอเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงครั้งนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนเป็นกรรมการต่อไป และรับทราบไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ ขอให้นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสมมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชี และงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356] และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301] และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797] โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 135,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2561 และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,630,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ที่ออกประกาศเพิ่มเติม กรรมการจึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 เพิ่มขึ้น และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรปรับเกณฑ์ตามที่เสนอ ให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ประธานฯ ได้รับ 1.5 เท่าของกรรมการ โดยจ่ายให้แก่คณะกรรมการในวันเดียวกันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์เดิมที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ประจำปี 2561 ตามเสนอ และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และรายครั้งให้แก่คณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธาน รองประธาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ที่เป็นกรรมการจะไม่ขอรับค่าตอบแทนในทุกกรณี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

นายสุวรรณ เตชะวิธร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในอนาคตมีรถไฟฟ้าเอกชน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟฟ้ามหานครระหว่างสนามบิน อยากรับแนวทางการทำตลาดของบริษัทฯ และตลาดต่างประเทศว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการฯ ชี้แจงว่าการประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่การประกันภัยงานก่อสร้าง โดยผู้ซื้อประกันภัยเป็นได้ทั้งเจ้าของโครงการ หรือบริษัทก่อสร้างที่ประมูลงานได้ บริษัทฯ มีการติดต่อ

เจ้าของโครงการรวมทั้งผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และเป็นช่องทางทางการตลาดช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศก็มีการประกันที่เหมือนกันโดยเริ่มจากประกันภัยงานก่อสร้างเมื่อสร้างเสร็จ และจัดให้มีการเดินรถก็จัดทำประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มีการทำประกันภัยทุกปี

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าผลการดำเนินงานปี 2560-2561 มีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท และปี 2560 มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ [โอนกลับ] เท่ากับ 63.0 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

กรรมการผู้จัดการฯ ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมี 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ในส่วนนี้เป็นการแข่งขันด้านธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ก็อาจทำให้ไม่ได้งาน หรือในปี 2560 หากได้งานมาแล้ว แต่บริษัทฯ วิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายทางการตลาดรวมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ ขาดทุน ก็จะชะลอการรับประกันงานนั้นในปี 2561

ในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญ [โอนกลับ] ปี 2560 จำนวน 63 ล้านบาท เกิดจากการโอนกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทฯ บันทึกไว้สำหรับลูกหนี้ค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทรับประกันต่อในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ในปี 2553 ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาอันเป็นผลสิ้นสุดของคดีความ มีผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ จึงไม่ต้องเรียกเก็บหนี้จากบริษัทประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง จึงได้บันทึกบัญชีลดหนี้และโอนกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันต่อต่างประเทศรายดังกล่าว ที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่า แนวโน้มธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันรุนแรงและค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทเล็กไม่สามารถอยู่ได้และมีบริษัทใหญ่รับช่วงกิจการต่อไป บริษัทเทเวศฯ มีการปรับตัวอย่างไรถึงจะทำให้อยู่รอดในภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันที่สูงมาก ช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นลูกค้ารายย่อยมากขึ้นทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ประกันภัยรถยนต์หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีทุนประกันภัยแต่ละประเภทไม่สูงมาก แต่หากรับประกันตัวอาคารมูลค่าตั้งแต่ 10-1,000 ล้านบาท การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปได้ยากขึ้น ณ ปัจจุบัน การดำเนินงานของบริษัทฯ เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีสาขาดังอยู่ มีแนวโน้มในการเติบโตเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น.

อ่านและรับรองแล้ว

พลอากาศโท 

[ภักดี แสง-ชูโต]

กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานการประชุม



[นางสาววิไลรัตน์ ดิววงศ์]

เลขานุการคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม